



ที่ ศธ ๐๔๐๘๕/ว ๑๓๗๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน  
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๘๕/ว ๑๓๗๔  
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๒๘๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่ สุ่มตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีการรับสมัครนักเรียนเกินกว่าแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติในการปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีการรับสมัครนักเรียนเกินกว่าแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ และขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันฯ ดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูริย์ สอนพร้อม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๔๔๖๘ ๙๔๔๕ ต่อ ๑๐๕

“คนบุรีรัมย์ คอซอครบถ้วนถ้วน สบายเลือดเดือยถ้วน ลูกชลาวยรัชกาลย์ ๑”

๒๕๖  
22 พ.ค. 2563

สำเนา 2797  
เลขที่ 21 พ.ค. 2563  
วันที่ 21 พ.ค. 2563  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐



## ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๖๑๕๕๕

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๑๑/ว.๐๐๔๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบและประสานหน่วยงานในสังกัด เพื่อสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่วนกลาง และภารกิจปฏิบัติการพื้นที่ จะได้ดำเนินการร่วมกันในการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนที่มีการรับสมัครนักเรียนเกินกว่าแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่วนกลางและภารกิจปฏิบัติการพื้นที่ดำเนินการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนในสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีการรับสมัครนักเรียนเกินกว่าแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันฯ ดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ วิชยานุวัติ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๐